

Nagtayo si Jacob ng Haligi na Bato

Susing Mga Talata: “Kinaumagahan, kinuha ni Jacob ang batong inilagay niya sa ilalim ng kaniyang ulo at itinayo iyon bilang isang haligi at binuhusan ng langis ang ibabaw niyaon, at tinawag niyang Bethel ang dakong iyon.” Genesis 28:18, 19.

***Napiling Kasulatan:
Genesis 28:10-22***

Ang mga pangunahing talata ngayon ay nagpapakita ng isang positibong resulta sa isang malagim na sitwasyon. Si Jacob ay tumakas mula sa harapan ng kanyang kapatid na si Esau. Sinabi sa atin na nang malaman ni Esau na kinuha ng kanyang kapatid ang basbas ni Isaac, naging pumatay ang kanyang layunin. Nagsalita siya nang malakas sa kanyang panloob na pag-iisip ng paghihiganti. Narinig ito ng ilan sa sambahayan ni Isaac at iniulat ito. Si Rebecca, na alam na ngayon ang sitwasyon, ay pinayuhan si Jacob na pumunta sa kanyang kapatid

na si Laban sa PaddanAram at doon, marahil, maghanap ng mapapangasawa.

Inilaan ni Rebecca na ang kalooban ng Panginoon ay dapat gawin para kay Jacob. Nang malaman ni Isaac ang intensyon na basbasan si Esau, sinimulan niya ang sumusunod na pakikipag-usap kay Jacob: "Ngayon, anak ko, makinig ka sa akin. Gawin mo ang eksaktong sinasabi ko sa iyo. Lumabas ka sa kawan, at dalhan mo ako ng dalawang mainam na guyang kambing. Gagamitin ko sila sa paghahanda ng paboritong ulam ng iyong ama. Pagkatapos, dalhin mo ang pagkain sa iyong ama upang kainin niya ito at pagpalain ka niya bago siya mamatay." Genesis 27:8-10

Sumagot si Jacob sa kanyang ina, "Ang aking kapatid na si Esau ay mabalahibo, at ang aking balat ay makinis. Paano kung hawakan ako ng aking ama? Makikita niyang sinusubukan ko siyang linlangin, at pagkatapos ay isumpa niya ako sa halip na pagpalain ako."

Ngunit sumagot ang kanyang ina, "Kung gayon, ang sumpa ay mahulog sa akin, anak ko! Gawin mo lamang ang sinasabi ko sa iyo. Lumabas ka at kunin mo ang mga kambing para sa akin!" talata 11-13

Ang mga salitang walang ginagawa ay kadalasang nagbubunga ng masamang bunga. Sinabi ni Rebeka kay Jacob, "Mapasaakin nawa ang iyong sumpa, anak ko," at nangyari nga. Hindi na niya makikita si Jacob.

Sa kanyang pagtakas mula sa Beersheba, si Jacob ay dumating sa isang tiyak na lugar at, sa pagsapit ng gabi, natulog, at nanaginip. "Siya ay dumating sa isang lugar at nanatili roon buong gabi, sapagka't lumubog na ang araw. At kinuha niya ang isa sa mga bato sa dakong yaon, at inilagay sa kaniyang ulunan, at siya'y nahiga sa dakong yaon upang matulog. Nang magkagayo'y nanaginip siya, at narito, ang isang hagdan ay nakalagay sa ibabaw ng lupa, at ang tuktok niyaon ay umabot sa langit; at doo'y ang mga anghel ng Dios ay umaakyat at bumababa doon." Genesis 28:11,12

Sa kanyang panaginip, ang Diyos ay tumayo sa itaas ng hagdan at sinabi: "Ako ang Panginoong Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac; ang lupain na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo. At ang iyong mga inapo ay magiging gaya ng alabok ng lupa; ikaw ay lalaganap sa kanluran at sa silangan, sa hilaga at sa timog; at sa iyo at sa iyong supling ay mananatili sa iyo ang

lahat ng mga angka sa lupa at narito, ako'y mananatili sa iyo." talata 13-15

Sa pagkilala na pinagtitibay ng Diyos ang dakilang pangako ni Abraham sa kanya, kinuha ni Jacob ang batong ginamit bilang unan at itinayo ito bilang isang altar. Pinahiran niya ito ng langis at pinangalanan ang lugar na Bethel, na nangangahulugang "Bahay ng Diyos." Tayo ba bilang mga Kristiyano ay may pinahirang bato kung saan natatag ang lahat ng ating pag-asa at pangarap? Sa katunayan, ginagawa namin. Ito ay si Hesus na Pinahiran, ang Bato ng ating pananampalataya.